

Số: /BC-UBND

Bình Nguyên, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Bình Nguyên.

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIV và Nghị quyết HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; là năm tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

I. Về chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của UBND huyện, Đảng ủy và HĐND xã:

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của xã bám sát Quyết định của UBND huyện Bình Sơn, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND xã Bình Nguyên đã ban hành Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 ban hành chương trình công tác năm 2023, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Theo đó, UBND xã xác định các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xây dựng các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã được giao; hàng tháng, hàng quý đánh giá tình hình thực hiện theo kế hoạch được giao.

Trong quá trình điều hành, UBND xã luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND huyện, Đảng ủy xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã; thường xuyên báo cáo UBND huyện, đề xuất và xin ý kiến các phòng, ban chuyên môn huyện và Đảng ủy xã để chỉ đạo kịp thời các vấn đề quan trọng của địa phương. Đến nay, đã thực hiện được một số nội dung theo chỉ đạo như sau:

I. Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã cơ bản hoàn thành và đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tình hình biến động giá của một số mặt hàng nông sản không ổn định đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của xã và đời

sống của nhân dân; công tác quản lý đất đai, xử lý việc lấn chiếm đất đai còn chậm, còn để kéo dài, chưa dứt điểm; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chưa mạnh; chậm khắc phục các nội dung của đoàn thanh tra tại kết luận 130, 131; 2090 và 63.

II. Về thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã và triển khai, thực hiện Chương trình công tác năm 2023

Bám sát chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy và Nghị quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội; tập thể và các thành viên UBND xã triển khai những giải pháp để khắc phục các tồn, hạn chế năm 2022, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với quyết tâm cao nhất. Tập thể lãnh đạo UBND xã bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đảng ủy, Nghị quyết HĐND xã và phấn đấu thực hiện tốt công tác phối hợp trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đoàn kết, nhất trí, phát huy vai trò người đứng đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, trước nhân dân xã nhà.

Sau khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND xã, UBND xã đã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Quyết định phân công nhiệm vụ công chức chuyên môn UBND xã để triển khai thực hiện.

UBND xã đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện, thể chế hóa, cụ thể hóa các văn bản, quy định, chỉ đạo của cấp trên, ban hành bản chỉ đạo, đơn đốc, đề ra những giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản giải quyết những vấn đề quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cải cách hành chính, bảo đảm trật tự xã hội trên địa bàn xã; tính đến ngày 15/7/2023 UBND xã đã ban hành 879 văn bản (*163 Báo cáo, 185 Quyết định, 221 Công văn, 56 Kế hoạch, 75 Tờ trình, 179 Thông báo*); tiếp nhận 4.372 văn bản trên hệ thống ioeffiec và 42 văn mật, 73 văn bản giấy. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã đã chủ trì 56 cuộc họp, trong đó 25 cuộc họp giao ban, 31 cuộc họp chuyên đề các nội dung khác). Số nhiệm vụ hoàn thành và triển khai thực hiện 19 nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 76%, trong đó: hoàn thành đúng hạn: 12 nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 63,31%, hoàn thành quá hạn: 07 nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 36,69%. Số nhiệm vụ chưa hoàn thành 6 nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 24%, trong đó chưa hoàn thành do chưa đến hạn: 04 nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 66,66%; chưa hoàn thành nhưng quá hạn: 02 nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 33,34%; văn bản của UBND xã được tăng cường khâu kiểm tra, đảm bảo đúng quy trình, thể thức, thẩm quyền quy định, hạn chế được rất nhiều sai sót, từng bước đưa công tác văn bản đi vào nề nếp, nâng cao hiệu lực văn bản của UBND và Chủ tịch UBND xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2023 Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã đã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách.

III. Về công tác phối hợp

Trên cơ sở các Kết luận của Đảng ủy, Nghị quyết HĐND, UBND xã đã thể chế thành các quyết định, kế hoạch triển khai trên từng lĩnh vực; chủ động đề xuất với UBND huyện và các phòng ban để tranh thủ hỗ trợ về cơ chế, nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Đối với HĐND xã: UBND xã đề cao vai trò và chấp hành các Nghị quyết của HĐND xã trong việc tham gia, góp ý và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023; phối hợp với Thường trực HĐND xã trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp, giải quyết kiến nghị của HĐND, các Ban HĐND xã sau giám sát; thực hiện trả lời ý kiến của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND xã tại các kỳ họp phù hợp với tình hình của địa phương. Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý điều hành, UBND xã đề xuất với Thường trực HĐND xã xem xét, giải quyết các vấn đề về tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và các phương án theo thẩm quyền của HĐND xã.

Tích cực phối hợp tốt với UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; phối hợp thực hiện các nội dung kiến nghị sau giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội để phát huy vai trò quan trọng của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc tham thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội về hoạt động của UBND xã hướng đến việc nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.

Trong chỉ đạo điều hành của UBND xã, thông qua việc thực hiện Quy chế phối hợp đã góp phần quan trọng cùng với Mặt trận, các tổ chức Chính trị - Xã hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp¹ và nhân dân trong xã thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững, ổn định trật tự xã hội trên bàn xã.

B. MỘT SỐ HẠN CHẾ, TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ

Tập thể UBND xã đã tập trung, nghiêm túc trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên vẫn còn một số mặt còn chưa có chuyển biến mạnh, cần rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND xã, cụ thể:

- Công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế ở một số lĩnh vực đạt nhưng thiếu bền vững; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chưa mạnh.

- Nguồn lực để phân bổ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chưa đảm bảo nên ảnh hưởng đến việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các tiêu chí để xây dựng đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao so với nhu cầu và kế hoạch đề ra.

- Việc giải quyết đơn thư liên quan đến tranh chấp đất đai thời gian qua đạt nhiều kết quả, tuy nhiên công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm đất đai theo kết luận thanh tra còn chậm.

¹ Các hội: Khuyến học, Chữ thập đỏ, Tù yêu nước, Nạn nhân chất độc da cam,...

- Việc hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp trên phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Bình Nguyên và hoàn chỉnh các hồ sơ, thanh quyết toán các công trình đầu tư xây dựng, công tác dồn điền đổi thửa,... trên địa bàn xã còn chậm.

- Công tác cải cách hành chính vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định: kết quả giải quyết hồ sơ, số hoá hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn xã chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Tổ Công tác Đề án 06 thực hiện tốt tuy nhiên, chưa phát huy được nguồn nhân lực từ Tổ cộng đồng số ở thôn; chưa vận dụng được các thiết bị sẵn có để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra được triển khai, thực hiện xuyên suốt, liên tục. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của một số nội dung nên việc thực hiện vẫn còn kéo dài.

- Tình hình tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm, tuy có giảm đáng kể về số vụ và số người chết; tuy nhiên, vẫn chưa đạt mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

*** Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế nêu trên:**

- **Nguyên nhân khách quan:** Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đề đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- **Nguyên nhân chủ quan** là do trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; trong thực hiện nhiệm vụ được UBND xã giao vẫn còn một số bộ phận chưa quyết liệt, thiếu đôn đốc kiểm tra, chưa sáng tạo, linh hoạt trong đề xuất, tham mưu; công tác phối hợp có lúc, có nơi chưa đồng bộ; khối lượng công việc ngày càng nhiều, với yêu cầu chất lượng giải quyết đòi hỏi ngày càng cao nhưng số lượng biên chế tại cơ quan hạn chế nên việc xử lý còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Những tháng cuối năm 2023, tập thể lãnh đạo UBND xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời nhận thức sâu sắc các mặt tồn tại, hạn chế chủ yếu nêu trên, nhất là những tồn tại, hạn chế do nguyên nhân chủ quan, UBND xã sẽ tiếp tục có biện pháp khắc phục và đổi mới hoạt động nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023.

Phần thứ hai

**NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC
CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023**

Tập trung công tác chỉ đạo, điều hành để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND xã, tăng cường sự phối hợp với Thường trực HĐND xã, Mặt trận và các Tổ chức chính trị xã hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

2. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên UBND xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, nhắc nhở và có biện pháp nghiêm khắc đối với các bộ phận chuyên môn được phân công nhiệm vụ thực hiện còn chậm trễ.

4. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, giải quyết kịp thời đơn thư yêu cầu, khiếu nại của công dân, các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

5. Chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 đạt chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

6. Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu và chi ngân sách.

7. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

8. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

9. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt và có hiệu quả công tác khám, điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

10. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; Tăng cường quốc phòng, an ninh, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm; Triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã.

Trên đây là báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện (báo cáo);
- TT. Đảng uỷ, TT. HĐND xã;
- UBMTTQVN xã và các TCCT-XH;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu VT_{haht}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đông Huân Chương